

บิ๊กตูแยม-พรก.ถูกเงิน ยังจำเป็น!

ส่งท้ายพิเศษทีมสู้โควิด 2แสนคนรับนาน7เดือน ขงเวียนเทียน'ตามปกติ ตก.ทดลองวัคซีนในคน

29 วันต่อเนื่อง ไร้โควิดในประเทศ
พบป่วยใหม่ 5 ขณะกักตัวกลับ
จากตปท. วัคซีนในลิงได้ผลดี หลัง
เข็มแรกเริ่มสร้าง □ อ่านต่อหน้า 10

● 'ถูกเงิน' □ ต่อจากหน้า 1

ภูมิด้านทาน 'บิ๊กตู' สต่อพ.ร.ก.ถูกเงิน แยมยังสำคัญ ถิ่นป้องระบาดได้ เพราะมีกลูทามายนี้ อนุมัติเงินพิเศษให้ทีมสู้โควิด 7 เดือน ทั้งแพทย์ประจำตำบล กำนัน สารวัตรกำนัน ผอ.บ.และผู้ช่วย รวมประมาณ 2 แสนคน วงเงิน 699 ล้าน ตอบแทนทุ่มเทป้องโควิด

ว.ชงเปิดให้พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนตามปกติ
★ ไร้ป่วยในประเทศต่อเนื่อง 29 วัน
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. พญ.พรรณประภา ชงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19 (สคบ.) แถลงข่าวประจำวัน ว่า วันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 5 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ ดังนั้นการติดเชื้อในประเทศจึงยังคงเป็น 0 รายต่อเนื่อง 29 วัน รักษาหายเพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,156 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศคงเดิม 2,444 ราย และตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวัง 219 ราย หายป่วยรวม 3,023 ราย ชังรักษาใน ร.พ. 75 ราย เสียชีวิตรวมคงที่ 58 ราย

★ แนะนำทำงานต้องระวัง

พญ.พรรณประภาบอกว่า สถานการณ์

โรคโควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 9.18 ล้านราย เป็นรายใหม่ 1.4 แสนราย เสียชีวิตเพิ่ม 3.6 พันราย เสียชีวิตรวม 4.74 แสนราย โดยประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ป่วยยืนยันมากที่สุด คือ 2.38 ล้านราย เป็นรายใหม่ 3.1 หมื่นราย ส่วนบราซิลป่วยรวม 1.11 ล้านราย เป็นรายใหม่ 2.4 หมื่นราย ขณะที่เม็กซิโกเป็นอันดับ 13 ของโลก มีผู้เสียชีวิตรายใหม่มากที่สุด 759 ราย ฝั่งเอเชียยังคงเป็นอินเดียที่มีผู้ป่วยรวมมากที่สุด และป่วยรายใหม่มากที่สุด คือ ป่วยรวม 4.4 แสนราย และรายใหม่ 1.3 หมื่นราย

พญ.พรรณประภาบอกว่า ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลพบการติดเชื้อในคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตอนใต้ เช่น ฟลอริดา เซาท์แคโรไลนา จอร์เจีย เท็กซัส ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แรกๆ ที่เปิดเมืองอีกครั้ง และส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ซึ่งเข้าได้กับผู้ป่วยในไทย คือ กลุ่มอายุ 20-29 ปี เป็นวัยทำงานส่วนใหญ่ จึงต้องเฝ้าระวัง คนวัยทำงาน ถ้าจะไปทำงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันตนเองไม่เอาเชื้อมาติดคนที่บ้าน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ทานอาหารรักษา ระยะห่าง โดยใช้ช้อนกลางตัวเอง

เมื่อถามถึงความพร้อมในการเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค. พญ.พรรณประภาบอกว่า กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกันจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตาม เน้นปลอดภัย

การแพร่เชื้อโควิด มีจุดคัดกรองรับส่งนักเรียน วัคซีนหมึกก่อนเข้าโรงเรียน บุคลากร ครู และทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดล้างมือเพิ่มขึ้น การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง เช่น ประถมศึกษาไม่เกิน 20 คนต่อห้อง มัธยมศึกษาไม่เกิน 25 คนต่อห้อง หากนักเรียนมีจำนวนเกิน อาจสลับกันเรียน เช่น เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ กับเรียนอังคาร พฤหัสบดี หรือสลับวันคู่วันที่ ตามแต่ละโรงเรียนเห็นชอบ โดยเน้นย้ำผู้ปกครองว่า หากลูกหลานไม่สบาย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรให้อยู่ที่บ้าน ไม่ไปโรงเรียน และฝากว่าเวลาไปเรียนต้องสวมหน้ากาก

□ อ่านต่อหน้า 11

● ‘จุกเงิน’ □ ต่อจากหน้า 10

เสมอ ล้างมือบ่อย รักษาระยะห่างระหว่างเพื่อนๆ กันก่อน

★ วัคซีนในลิงได้ผลจ่อผลิตคนต.นี้

วันเดียวกันนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โพสต์เฟซบุ๊กถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระบุโดยสรุปว่า หลังจากทดลองวัคซีนโควิด-19 โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อ ชนิด mRNA ในลิง เข็มที่หนึ่ง ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัย ไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่าลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน และเมื่อเจาะเลือดกลับมาทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกัน มีข่าวดีมากที่พบว่าลิงที่ได้รับวัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจ

นายสุวิทย์ระบุต่อว่า ฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็มที่สองในวันที่ 22 มิ.ย.แล้วจะเจาะเลือดมาตรวจเป็นระยะ คาดว่าระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคโควิด-19 จะระดับเพิ่มขึ้นในอีกประมาณสองสัปดาห์นับจากนี้ และจะฉีดเข็มที่สามต่อไปในเดือนก.ค. ขณะนี้การวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามแผนงาน เมื่อวิเคราะห์ประเมินผลการทดสอบในลิงทั้งในด้านผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและด้านความปลอดภัยเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ต่อไป หากเป็นไปตามที่คาดไว้จะทดสอบในมนุษย์

ได้ประมาณเดือน ต.ค.-พ.ย.ตามแผน

★ อนุทินลุ้นวัคซีนต้องปลอดภัย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ผลการทดลองกับสัตว์เป็นที่น่าพอใจ และจะต้องพัฒนาต่อไปเพื่อฉีดในสัตว์ที่ใหญ่ขึ้น คาดว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะพบกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์ฯ และสถาบันวัคซีนเพื่อจัดงบประมาณไปสนับสนุนการทดลองวัคซีนของสถาบันการแพทย์ต่างๆ ในประเทศไทย เราจะเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็วที่สุด แต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องปลอดภัย

นายอนุทินยังกล่าวถึงแผน ทราเวล บับเบิล หรือการจับคู่ประเทศท่องเที่ยว ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับสถานทูตหลายประเทศ โดยได้เริ่มร่าง กรอบ กติกา และเงื่อนไขที่หลายประเทศจะยอมรับ ทั้งนี้ ทราเวล บับเบิลเป็นการจับคู่ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ไม่ใช่การเปิดกว้าง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางมาประเทศเราเป็นอย่างไร เขาต้องยอมรับกฎระเบียบต่างๆ ของเรา ส่วนประเทศที่มีระบอบสองต่อสอง ต้องดูมาตรการของแต่ละประเทศและรายละเอียดการระบาด หากระบาดภายในประเทศสงจะคุยกันลำบาก แต่หากเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศและพบในสถานกักกันก็ไม่เป็นอะไร เราเน้นที่ความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งในข้อตกลงเอ็มโอยูต้องเขียนชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สามารถแก้ไขกติกาได้

ทั้งนี้ ต้องผ่านที่ประชุมสคบ. ก่อน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รวบรวมเงื่อนไขต่างๆ เพื่อส่งต่อที่ประชุมสคบ. คาดว่าจะเข้าที่ประชุมในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ สำหรับการยกเลิกพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 หลังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกัน 29 วัน ต้องหารือในที่ประชุมสคบ. ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง กระทรวงสาธารณสุขจะไปขึ้นมากี่ไม่ผิด เพราะเป็นส่วนหนึ่งของสคบ. ที่มีนายกฯ เป็นผอ. เรามีหน้าที่เพียงนำเสนอข้อมูลและต้องรับฟังความเห็นจากส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

★ คู่เปรยพรก.จุกเงินยังสำคัญ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. ถึงการต่ออายุ

การประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 มิ.ย.ว่า กำลังพิจารณาอยู่ เมื่อมีความจำเป็นก็ต้องใช้ ยอมรับว่าขณะนี้ยังมีความจำเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ก็เพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ปลอดภัยอยู่ทุกวันนี้ บอกมาหลายครั้งแล้วว่าถ้ามันจำเป็นก็จำเป็น แต่จะพยายามผ่อนคลายให้ได้มากที่สุด เพราะเป็นการใช้กฎหมายในเชิงบูรณาการ ถ้าเราไม่คอนโทรลตรงนี้ คงไม่ได้แบบนี้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า จากการหารือจากคณะทำงานทุกฝ่ายทุกคนก็มีความเห็นชอบในทุกๆ เรื่อง ส่วนการจะต่อหรือไม่ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ใช่จากคนเพียงคนเดียว ทั้งนี้ อยากให้ย้อนคิดว่าถ้าเราทำแบบเดิม ไม่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่มีมาตรการป้องกันโควิด-19 จะมาถึงวันนี้หรือไม่ วันนี้สถานการณ์มันจบแล้วหรือยัง วันนี้สถานการณ์ยังไม่จบทั่วโลกยังมีกรณีติดเชื้อมีการแพร่ระบาดเกือบจะ 10,000,000 คนอยู่แล้ว

★ ยันไม่ได้ใช้กฎหมายกดดันใคร

“ผมไม่ได้ต้องการจะใช้กฎหมายกดดันใครเลย หลายคนก็มาจ้องเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวว่า เป็นเรื่องทางการเมือง ซึ่งมันเป็นคนละเรื่อง ทำไม่ต้องมาจ้องกันตรงนี้ ทำไม่จะต้องมาเคลื่อนไหวกันตอนนี้ บ้านเมืองกำลังมีปัญหา การค้าการลงทุนก็ยังมีปัญหา เศรษฐกิจโดยรวมก็มีปัญหา แต่ก็จะต้องแข่งขันมันใช้เวลาหรือไม่ ลองคิดเรื่องนี้ดู และนี่คือแนวคิดรวมไทยสร้างชาติเข้าใจหรือไม่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า อยากให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ภายนอกประเทศ เราสนใจสถานการณ์ภายในประเทศ คงไม่พอ ที่บอกไม่มีติดเชื้อภายในประเทศ 28-29 วัน แต่ยังพบผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ควรจะเลิกได้ทั้งหมดหรือยัง ก็ต้องดูต่างประเทศเขาด้วยเป็นอย่างไร เพราะเชื้อโรคเหล่านี้บางครั้งยังไม่แสดงอาการ ฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำงานให้มีอาชีพ มีรายได้ ต้องป้องกันตัวเอง สถานประกอบการต่างๆ ที่ขอมาตนก็เห็นใจ แต่ท่านก็ต้องมีมาตรการของท่านเอง นอกจากมาตรการของรัฐด้วย อาจจะเหมือนเดิมนี่คือนิวนอร์มอล การแสดงดนตรีอาจจะต้องมีที่กัน ยังปล่อย 100 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ เพราะ

โอกาสกลับมาระบาดของใหม่ยังมีอยู่ ส่วนเรื่อง
ท่องเที่ยวก็พิจารณากันอยู่ โดยจะพิจารณาการ
ท่องเที่ยวในประเทศก่อน แต่จะให้ต่างประเทศ
เข้ามาต้องพิจารณาความเหมาะสมในห้วงเวลา
ก่อน แต่เราก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสม

★ วธ.ชงเปิดให้เวียนเทียน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ถึงการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะ
ครบกำหนดในวันที่ 30 มิ.ย.ว่า ครม.ยังไม่มี
การพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพราะถ้าไม่ต่ออายุ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่จำเป็นต้องนำเข้า ครม. ดัง
นั้น เมื่อถึงกำหนดเวลาถ้าไม่ต่อก็หมดอายุไป
โดยปริยาย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม
กล่าวว่า กรมการศาสนาและกองศาสนาพิธี
กระทรวงวัฒนธรรม เสนอหารือเปิดให้
ประชาชนและพุทธศาสนิกชน สามารถปฏิบัติ
ศาสนกิจเวียนเทียนและทำบุญในวันเข้า
พรรษาได้ตามปกติ แต่ยังคงยืนยันปฏิบัติ
ตามมาตรการทางสาธารณสุข ส่วนการผ่อน
คลายกิจกรรมและกิจการทางด้านเศรษฐกิจ
อาทิ การเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ และ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง จะถูกนำมาประเมินใน
ทุกครั้งที่มีการประชุมสคบ. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมินด้านสาธารณสุข ส่วน
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเสนอหารือสคบ.
เรื่องการจัดแสดงมหรสพที่มีคนเกิน 500 คน
ขึ้นไป เพราะกรณีการเว้นระยะห่าง 4 ตาราง
เมตรต่อ 1 คนนั้นจะมีอุปสรรคต่อการแสดง
คอนเสิร์ตดนตรี และนาฏศิลป์ รวมถึง
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี เรื่องแห่เทียนเข้า
พรรษา ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้
มีข้อห้ามเฉพาะ แต่กิจกรรมที่มีการรวมพล
มากๆ ทั้งการเวียนเทียนและการแห่เทียน ซึ่ง
เป็นประเพณีหลักของหลายจังหวัดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจ.อุบลราชธานี แล้วจะมีนักท่องเที่ยว
หลักหมื่นคน จึงต้องมีหลักเกณฑ์สำหรับผู้เข้า
ร่วมงาน โดยยึดหลักการสวมหน้ากากอนามัย
แต่ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องการจำกัดจำนวนคน

หรือการกำหนดโซน และได้มอบหมายให้
แต่ละจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพพิจารณา

★ อนุมัติเงินให้ทีมสู้โควิด 7 เดือน

ขณะนั้น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.
เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ โดย
เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำ
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ลงนามใน
ข้อตกลงเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ
ได้อนุมัติงบประมาณให้กองทุน The United
Nations (UN) COVID-19 Response and
Recovery Multi-Partner Trust Fund (COV-
ID- 19 MPTF) หรือยูเอ็นโควิด-19 MTGF
ซึ่งเป็นกองทุนระหว่างหน่วยงานของ
สหประชาชาติสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศที่มี
รายได้ต่ำถึงปานกลาง โดยกระทรวงการต่าง
ประเทศได้อนุมัติงบประมาณของกระทรวงเอง 1
แสนดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.3 ล้าน
บาทให้กองทุนนี้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบ
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 7 เดือน ให้แก่
เจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 จำนวน
6 ตำแหน่ง ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความ
สงบกว่าประมาณ 2 แสนคน วงเงิน 699 ล้าน
บาท ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
2564 ในส่วนบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจแก่เจ้าพนักงานช่วยเหลือคัดกรอง
แยกกัก กักกัน ช่วยค้นหาเชิงรุก ฝ้าระวัง
บุคคลในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ ช่วยตรวจตราห้าม
บุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาเคอร์ฟิว
ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้กรม
บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะจัดทำหลัก
เกณฑ์การเบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของ
ตำแหน่ง และสอดคล้องกับกฎหมายต่อไป